



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสหารือหรือทวิภาคี ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับเรื่อง การท่องเที่ยว พลังงาน และการลงทุน รวมทั้งยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของสาธารณรัฐเกาหลีด้วย ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีมีแผนบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในแนวทางเดียวกับประเทศไทยมากพอสมควร กล่าวคือ ใช้การบูรณาการการบริหารจัดการเชื่อมโยงลุ่มน้ำที่มีอยู่ ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีมีแม่น้ำสายหลักรวม ๔ สาย ส่วนประเทศไทยมี ๒๕ ลุ่มน้ำ และมีการเชื่อมโยงแล้ว ๘ ลุ่มน้ำ นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลียังมีการออกแบบการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีการผสมผสานระหว่างสิ่งก่อสร้างกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมดุลด้วยการสร้างทัศนียภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้เขื่อนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณีนี้ จึงเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ให้มากยิ่งขึ้น

๒. ให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาด้านพลังงานร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะพลังงานทดแทน รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตอะไหล่ต่อไป

๓. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยรับไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งของประเทศอื่น ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น เพื่อจัดทำสรุปแนวทางการขอความช่วยเหลือร่วมมือกับต่างประเทศ ในการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทยต่อไป

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย วิฑว์สารเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๑๔๙

www.cabinet.thaigov.go.th

<55-04 ประธานแจ้ง> (อัญชลี)